



■ มกะโรนี

cornerboardtoday@gmail.com

ทั้งจากราชกิจจานุเบกษาของประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และสั่งการให้โอนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอาชีวศึกษา ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา ...**อ...**

ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เริ่มงานไปแล้วในหลายเรื่องหลัง



ชัยพฤกษ์

การควบคุม ท่ามกลางความยินดีที่มีอดีตของอาชีวะได้เริ่มแผนผลิตกำลังคนตามความต้องการของตลาด แต่ก็เริ่มมีความเป็นห่วงจากทุกสารทิศเช่นกัน ว่ากรณีเด็กช่างเปิดศึกตีกันซึ่งที่ผ่านมามาก่อนหน้านี้ เหตุที่เกิดขึ้นใหญ่โตนั้นเกิดขึ้นจากเด็กช่างเอกชนและหัวใจไม่ก็ร้าย เรื่องนี้จะวางแผนรับมืออย่างไรไม่ให้เสียภาพลักษณ์ดี ๆ ที่สั่งสมมานาน ...**อ...** ใช้เวลาปลูกปั้นเรื่องนี้มาเกือบ 4 ปี วันที่ 24 ก.พ.นี้ ได้ฤกษ์ ที่ **ไกรยศ ภัทรวาท** ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์



ไกรยศ

การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ออกปากขวน “ร่วมค้นหาคำตอบของการจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก” ซึ่งเป็นประเด็นที่ สสค. ยูเนสโก ยูนิเซฟ และภาคียุทธศาสตร์การศึกษาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกว่า 40 ประเทศ จับมือกันเปิดเวทีโลกนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาแห่งเอเชีย เพื่อแก้ปัญหาเด็กเยาวชนตกหล่นทางการศึกษา ต้องลุ้นว่าปีนี้จะมีการเปิดตัวเลขกลุ่มนี้มากแค่ไหน ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค

ฟอรัม เมืองทองธานี ...**อ...** มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในส่วนของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี รุ่นที่ 11 โดยระบบรับตรง ผ่านทางออนไลน์ บัณฑิตจนถึงวันที่ 15 มี.ค. สอบถามข้อมูล โทร. 02-513-7839, 02-942-6900 ต่อ 5157 ...**อ...** คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและการบัญชีจำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ก.พ. ในวันและเวลาราชการ ที่ห้อง DT 1210 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 055-966-049 ...**อ...** คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกเข้าศึกษาในโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Ph.D.) ประจำปีการศึกษา 2559 สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ phd@tbs.tu.ac.th หรือ โทร. 02-613-2261 **PT**